



St Leonard's College

# Tú tài Quốc tế

## Trường chúng tôi là trường học đầu tiên tại bang Victoria nơi học sinh có thể chọn theo học Chương trình Tú tài Quốc tế hoặc VCE để học lên đại học

Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) là hiệp hội giáo dục nhằm mục đích tạo ra thế giới tốt hơn thông qua giáo dục. Tâm nhìn cơ bản của IBO là cung cấp cho học sinh chương trình học cân bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho tư duy phê phán và tầm hiểu biết liên văn hóa. Mục đích của các chương trình của IBO là phát triển kỹ năng trí tuệ, cá nhân, tình cảm và xã hội cần thiết để sinh sống, học tập và làm việc trong thế giới toàn cầu hóa nhanh chóng.

Trường St Leonard's là trường được ủy quyền giảng dạy bằng Tú tài Quốc tế đầu tiên tại bang Victoria và là thành viên mạng lưới gồm gần 4000 trường giảng dạy các chương trình của IBO trên toàn thế giới.

Ở Lớp 11 và 12 học sinh có thể chọn học Chương trình IB (IBDP) thay vì học VCE.

### Tại sao lại chọn IBDP?

Đây là chương trình có hơn một triệu học sinh tại 143 quốc gia theo học, giáo trình giảng dạy và chương trình kiểm tra tập trung vào yếu tố quốc tế của IBDP giúp học sinh rèn luyện xuất sắc cho những thử thách khi các em học đại học và làm việc trong thế giới kết nối toàn cầu. Nhiều trường đại học hàng đầu của Úc dành ưu tiên cho học sinh tốt nghiệp IBDP vì trình độ học vấn vững vàng do chương trình này đem lại. Vào năm 2016, một phần ba học sinh Lớp 12 trường chúng tôi đã chọn IBDP như là liên thông các em ưa thích để học lên đại học.

Học sinh nhà trường được chọn trong số rất nhiều môn học và được học với đội ngũ giáo viên trình độ cao và tận tâm đối với cả VCE lẫn IBDP, học sinh trường chúng tôi được hỗ trợ và dạy kèm tốt nhất có thể. Khi học xong IB, học sinh có thể được ghi danh với các trường đại học tại Úc và trên thế giới, kể cả ĐH Oxford, Cambridge, Harvard, Yale và Sorbonne.

### Các môn học gồm có:

Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha Sơ đẳng (ngoại ngữ), tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ấn Độ, tiếng Nhật, Kinh tế, Địa lý, Sử ký, Tâm lý học, Sinh vật, Hóa học, Vật lý, Toán, Âm nhạc, Hí viện, và Hội họa.

Muốn biết thêm thông tin về Chương trình Tú tài Quốc tế, xin quý vị truy cập <http://ibo.org/programmes/diploma-programme/>

International Baccalaureate - V